

## ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้อย่างไร

การเรียนปริญญาเอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะค่ะ ผู้เรียนต้องมีความพยายามอย่างมากและใช้เวลาในการเรียนหลายปี วิทยานิพนธ์ก็ช่างเป็นเรื่องสุดหินของการเรียนเลยทีเดียว ทำก็ยาก สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก็ยาก แล้วถ้ารู้ว่ามีคนลงทะเบียนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้โดยลงทะเบียนก็ไม่ครบ ระยะเวลาเรียนก็ไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เราสู้อุตสาหกรรมตรามาตั้งนาน มีคนทำอย่างนี้ได้ยังไง อย่างไม่ไปขอข้อมูลการลงทะเบียนของคนนั้นได้หรือไม่ ลองมาดูอุทธธณ์เรื่องนี้กันค่ะ

นาย ก. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้ทราบว่านาง ข. นิสิตหลักสูตรเดียวกัน ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตโดยมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ ลงทะเบียนไม่ครบ ๒๗ หน่วยกิต และใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียงสองปีครึ่งเท่านั้น นาย ก. จึงมีหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอทราบข้อเท็จจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องแสดงเอกสารประกอบการชี้แจงด้วย เช่น หลักฐานการลงทะเบียน เอกสารแสดงระยะเวลาการศึกษา แต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นาย ก. จึงอุทธธณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

เรื่องนี้มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า การเข้าสอบวิทยานิพนธ์ได้ต้องลงทะเบียนครบ ๓๖ หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา ๓-๖ ปี แต่ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแล้วเกิน ๒๗ หน่วยกิต แต่เอกสารวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้นิสิตขอสอบได้ สำหรับกรณี นาง ข. ลงทะเบียนครบ ๓๖ หน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี จึงสอบวิทยานิพนธ์ได้

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธธณ์คือ ข้อมูลการลงทะเบียนศึกษา และระยะเวลาในการศึกษาของ นาง ข. เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงาน การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไม่มีเหตุตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการปกปิดข้อมูลข่าวสารดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องได้รับการอธิบายประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนศึกษาและระยะเวลาในการศึกษาของนาง ข. โดยให้ นาย ก. เข้าตรวจดูแต่ไม่ต้องให้สำเนา และให้มหาวิทยาลัยอธิบายชี้แจงประกอบเอกสารแก่นาย ก. ด้วย (คำวินิจฉัย ที่ สค ๒๘๐/๒๕๕๘)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th)